

LS ĐÀO thân mến,

Xin chuyển đến LS tin tôi mới nhận được, Thẩm Phán TRANG SĨ TẤN vừa từ trần ở Texas. Qua diễn đàn AHLK, xin gửi đến Gia Đình Thẩm Phán Tấn lời chia buồn sâu sắc và cầu chúc Thẩm Phán Tấn thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Thẩm Phán TRANG SĨ TẤN, nguyên Giáo Sư Trường Trung Học Petrus Ký Saigon, đồng môn với tôi ở Đại Học Luật Khoa Saigon, cùng trúng tuyển Khoá Tuỳ Viên Công Tố năm 1964. Khoá này có mười lăm(15) người , cùng dự khoá huấn luyện ở Toà Sơ Thẩm Saigon dưới sự hướng dẫn của Ông Chánh Án Trần Minh Tiết. Mãn khoá huấn luyện, Ông Chánh Án Tiết tham chính trong nội các do Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, một danh xưng thay cho chức vụ Thủ Tướng với Tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Ông Chánh Án Tiết ngỏ ý với chúng tôi ai muốn sang Bộ Nội Vụ với ông vì ông đang rất cần người giúp ông trong cương vị mới vì theo ông, ở trong ngành Tư Pháp hay ngành Hành Pháp cũng đều là phục vụ đất nước cả. Chúng tôi vừa mãn khoá đào tạo, ai cũng háo hức muốn khoác chiếc áo thụng đen thực hành thiên chức cầm cân nảy mực nên chỉ có Thẩm Phán Tấn đồng ý sang Bộ Nội Vụ với ông Chánh Án Tiết . Ông Chánh Án Tiết tham chính với cương vị Tổng Trưởng Nội Vụ dưới danh xưng mới Tổng Ủy Viên Bộ Nội Vụ. Nếu Thẩm Phán Tấn không sang Bộ Nội Vụ thì ông đã cùng tôi được bổ nhiệm ra toà SơThẩm Huế theo như Nghị Định bổ nhiệm của Bộ Tư Pháp. Sau này Ông Chánh Án Tiết lại chuyển sang nắm Bộ Tư Pháp thì ông Thẩm Phán Tấn xin trở lại ngành Tư Pháp với chức vụ được giao là Chánh Án Toà Sơ Thẩm Phước Tuy-Vũng Tàu. (Đầu năm 1975 Thị Xã Vũng Tàu tách ra có Toà Sơ Thẩm riêng). Được ít lâu thì Ông Tấn được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đặc cử sang Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia làm Phụ Tá cho Tướng Bình Chi Huy Trưởng với hàm Đại Tá Cảnh Sát. Rồi ông lại được cử làm Chi Huy Trưởng Nha Cảnh Sát Đô Thành SaiGon. Ở cương vị này một thời gian ông được thăng hàm Chuẩn Tướng Cảnh Sát cho đến biến cố 30 Tháng 4 năm 75. Trước đó ông Tấn cũng tốt nghiệp Trường Bộ Binh Thủ Đức. VNCH sụp đổ, Thẩm Phán Tấn định cư ở Bang Texas/ Hoa kỳ. Trên vùng đất mới, TP Tấn vẫn năng nổ trong sinh hoạt cộng đồng tị nạn cho đến ngày ông mất. Vĩnh biệt TP Trang Sĩ Tấn , một bạn đồng khoá, một bạn đồng nghiệp vừa ra đi nhưng vẫn lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm , trên hết, là những ngày cùng trên ghế Trường Đại Học Luật Khoa SaiGon, sinh viên Tấn thường chở tôi trên chiếc xe DS thể thao đến trường(lúc ấy TP Tấn đã là GS dạy môn Toán ở Trường Petrus Ký trong khi tôi chỉ là một sinh viên thuần tuý). Những đêm khi ở nhà Tấn , khi ở nhà tôi, cùng học cours Luật và truy bài nhau trước các kỳ thi cuối khoá. Những kỷ niệm khó quên thời sinh viên ở Saigon.

NÀO HAY BẠN ĐÃ RA ĐI

KỶ NIỆM LƯU DẤU CÒN CHI NỮA NÀO

NHÌN LẠI TÂM SỰ NAO NAO

NGƯỜI BẠN NĂM CŨ ĐI VÀO CỎI TRÊN

CHÚC BẠN CÁT BƯỚC BÌNH YÊN

NỖ TRẦN RŨ SẠCH THẮNG MIỀN TỊNH AN !

Viếng Bạn

LÊ THỂ HIÊN/Đồng môn Đại Học Luật Khoa SAIGON và Đồng Khoá TUYỂN VIÊN CÔNG TỐ
1964.

Stamford/USA-October, 13/2019